

## สหรัฐฯ แจงสรุปผลว่าได้ส่วนขั้นต่ำว่าหนังยางรัดของไทยท่วมตลาด

### ความเป็นมา

ตามที่ บริษัท Alliance Rubber Co. ตั้งอยู่ที่เมือง Hot Springs รัฐ Arkansas สหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตหนังยางรัดของ (Rubber Band) รายสำคัญของสหรัฐฯ ร้องเรียนต่อสำนักงานกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (US International Trade Commission: USITC) ให้ไต่สวนการท่วมตลาดและการอุดหนุนสินค้า Rubber Band นำเข้ามายังสหรัฐฯ จากแหล่งนำเข้า ไทย จีน และ ศรีลังกา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงาน USITC ได้ตรวจสอบข้อมูลและเชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอว่า สินค้าหนังยางรัดนำเข้าจากไทย และ จีน ท่วมตลาดในสหรัฐฯ และให้ดำเนินการสอบสวนต่อไป แต่ให้ยกเลิกการไต่สวนหนังยางรัดของจากศรีลังกา

อนึ่ง สหรัฐฯ นำเข้าหนังยางรัดจากไทยเป็นมูลค่าประมาณ 12.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (สัดส่วนตลาดร้อยละ 61) และนำเข้าจากจีนประมาณ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (สัดส่วนตลาดร้อยละ 25) ในปี 2560

### ความคืบหน้า

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงาน USITC ประกาศผลการไต่สวนขั้นต่ำในขั้นสุดท้าย (Preliminary Affirmative Determination) ยืนยันสินค้าหนังยางรัดของนำเข้าจากไทยและจีนท่วมตลาดในสหรัฐฯ และกำหนดให้ภาษีตอบโต้การท่วมตลาดเรียกเก็บจากผู้ผลิต/ส่งออกไทยในอัตราร้อยละ 0.00 - 5.86 และ จากจีนในอัตราร้อยละ 27.27 เท่ากันทุกราย ดังนี้

- บริษัท Liang Hah Heng Industrial Rubber	อัตรา	0.00%
- บริษัท U. Yong Industry Co., Ltd.	อัตรา	5.86%
- ผู้ส่งออกไทยรายอื่นๆ	อัตรา	5.86%
- ผู้ส่งออกจีนทุกราย	อัตรา	27.27%

### ข้อคิดเห็น

สินค้าหนังยางรัดของเป็นสินค้าปลอดภาษีนำเข้ามายังสหรัฐฯ แต่สินค้าหนังยางรัดของนำเข้าจากจีนอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไป เนื่องจากสินค้าหนังยางรัดของจีนติดบัญชีสินค้า 6,031 รายการซึ่งสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีสงครามการค้ากับจีนรอบที่สองรวมมูลค่า 200 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 25 (คาดว่าสหรัฐฯ จะประกาศประมาณกลางเดือนกันยายน 2561) ซึ่งจะเป็นผลให้สินค้าหนังยางรัดของนำเข้าจากจีนจะเสียภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 52.27 ในขณะที่สินค้าหนังยางรัดของของไทยจะเสียภาษีนำเข้าในอัตราเพียงร้อยละ 5.86

ดังนั้น อาจจะมีมองได้ว่า ภาษีตอบโต้การท่วมตลาดอาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการนำเข้าสินค้าจากไทยในระดับต่ำ หรือการนำเข้าจากไทยอาจจะเพิ่มขึ้นโดยได้รับอานิสงส์จากที่สินค้าจีนต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราสูง โดยสินค้าปลอดภาษีจากศรีลังกา (สัดส่วนตลาดร้อยละ 10) จะเข้ามาแย่งสัดส่วนตลาดสินค้านี้จากไทยและจีน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

31 สิงหาคม 2561